

## รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ

ภาควิชา การศึกษาดุจดชีวิต  
สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณะครุศาสตร์

แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร

3	5	5	6
3	5	5	7

## คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

## 1. แผน ก แบบ ก 1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 แต้ม จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.50 แต้ม ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจากได้รับปริญญาบัณฑิตแล้ว (นับถึง 31 มีนาคม 2563)

1.2 มีประสบการณ์ทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาบางรายวิชา และประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจากได้รับปริญญาบัณฑิตแล้ว และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย (นับถึง 31 มีนาคม 2563)

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

## 2. แผน ก แบบ ก 2 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 แต้ม จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.50 แต้ม ต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจากได้รับปริญญาบัณฑิตแล้ว (นับถึง 31 มีนาคม 2563)

2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

## หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพร้อมใบสมัคร

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว ให้ระบุในใบสมัครว่า “สมัคร แผน ก แบบ ก 1” หรือ “สมัคร แผน ก แบบ ก 2” แล้วให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) ที่จะศึกษาในระดับปริญญาโทมหาบัณฑิต จากผู้บังคับบัญชา 2 คน หรือ จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาตรี 2 คน (ดูตัวอย่างหนังสือรับรองคุณสมบัติ ใน [www.grad.chula.ac.th](http://www.grad.chula.ac.th) เมนู : การเข้าศึกษา ในหัวข้อดาวน์โหลดใบสมัคร/แบบฟอร์มต่างๆ)

2. โครงการวิจัยที่แสดงความพร้อมและความสามารถในการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทมหาบัณฑิตที่ถือต่อการทำวิทยานิพนธ์ กรณีสมัครเรียนแผน ก แบบ ก 1

3. ผู้สมัครต้องเขียนความเรียงเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) ความคาดหวังในการเรียน และการนำความรู้ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน/องค์กรหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

4. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือ สำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมีคะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป ในกรณีที่คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 400 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข \*

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเทียบเท่ามาก่อน แล้วมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบ  
คะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

**\*\*\*หมายเหตุ** ส่งเป็นเอกสารประกอบการรับสมัคร ส่งมาที่ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กทม. 10330

**กำหนดการสอบ**

รับสมัคร (รอบ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563		
วิชาที่สอบ	วันและเวลาที่ทำการทดสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์	วันที่ 7 พ.ค. 2563 (08.00 – 12.00 น.)	ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ <a href="http://www.edu.chula.ac.th/academic">http://www.edu.chula.ac.th/academic</a>

**หมายเหตุ**

\*\* กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ต้องเลือกเรียนรายวิชาตามที่  
มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบ CU-TEP ใหม่เพื่อให้ได้  
คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 8 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 พ.ค. 2563 } ที่ <http://www.edu.chula.ac.th/academic>

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 พ.ค. 2563 } ที่ <http://www.edu.chula.ac.th/academic>

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.วรรณ ปทุมเจริญวัฒนา และ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  
ในเวลาราชการ  
โทร. 0-2218-2565 ถึง 97 ต่อ 8190 หรือ สาขาวิชาการศึกษา นอกกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ชั้น 8 อาคาร 2  
โทร. 0-2218-2565 ถึง 97 ต่อ 8203, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209 และ หรือที่ Website : <http://portal.edu.chula.ac.th/pub/nfed>

(ลงนาม) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล)  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา นอกกระบบโรงเรียน

(ลงนาม) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)  
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 ม.ค. 2563

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

คณบดี